
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  คร้ังที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2561 

วันจันทรท่ี์  27  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2561 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ 

--------------------------------------------- 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น. 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายเลิศศักดิ์  เกตุทิม   ประธานสภา ทต. 
2. นายเสนาะ   สืบวงษ์ดิษฐ์  รองประธานสภา ทต. 
3. นายเทพ   สิงห์แก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขต 1 
4. นายจรูญ   ศรีรักษ ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขต 1 
5. นายเนตร์   เสนทา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขต 1 
6. นายอังคาร   เครือยา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขต 1 
7. นายประจวบ   ช่ืนสิน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขต 1 
8. นายวรเชษฐ์   บัวอ่อน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขต 2  
9. นายสุรินทร์   สินสอน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขต 2 
10. นางส าฤทธิ์   ข าโยม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขต 2 
11. นางประทวน   ทองขาว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขต 2 
12. นายกฤศพล   อัศวิกุล   เลขานุการสภาฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายไชยเดช   แก้วประดิษฐ  นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวใต้ 
2. นายสมคิด   พงษ์เม่น   รองนายกเทศมนตรี 
3. นายณรงค์ฤทธิ์   ศิริวงษ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายสง่า   กันคุ้ม   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นางสาวธารินี   สาเขตร์  หัวหน้าส านักปลัด 
6. นางดงรัตน์   แสงโป๋   ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นายจักรกริช  เพ็ญจันทร์  ผู้อ านายการกองช่าง และ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
8. นางสาวอัญญรัตน์  พึ่งอนิทร์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รก.ผอ.กองการศึกษาฯ 
9. นายกาลัญญู   อรุณ   ผู้อ านวยกองสวัสดิการสังคม 
10. นางชุติมา   ทองอ้น   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (จนท.งานกิจการสภา) 
11. นายวิเชษฎ   ขาวละออ  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ (จนท.งานกิจการสภา) 
12. นางสาวกาญจนา  ทาระวา  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

(จนท.งานกิจการสภา) 
13. นายบัญชายุทธ   เพิ่มเจริญ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  

(จนท.งานกิจการสภา) 
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14. นางรัชวรรณ   กลับเผ่ือน  ลูกจ้างประชาสัมพันธ์ (จนท.งานกิจการสภา) 
15. นางสังวาล   เพิ่มค า   คนครัว (จนท.งานกิจการสภา) 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายประทีป   เนื่องโพล้ง  รองนายกเทศมนตรี  ติดภารกิจ 

 

 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภา ได้ให้สัญญาณแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม วันนี้       
มีสมาชิกสภามาประชุม 11 คน ครบองค์ประชุม  เรียนเชิญประธานสภา จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ ได้มีการประชุมสภาสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1

ประจ าปี พ.ศ.2561 ในวันท่ี 14 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการและคณะกรรมการแปร
ญัตติได้คืนร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2562 นั้น 

  สภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ ได้ก าหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 
ประจ าปี พ.ศ.2561 เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระท่ี 2, 3 และพิจารณา       
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของแต่ละกอง ในวันท่ี 27 
สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ ต้ังแต่เวลา 10.00 น.      
เป็นต้นไป 

 

ท่ีประชุม รับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 2.1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

คร้ังที่ 1 เม่ือวันอังคารท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 
ประธานสภาฯ  ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภา ว่ามีข้อความใดผิดพลาดควร

แก้ไขหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาช่วยกันตรวจสอบครับ 
นางส าฤทธิ์  ข าโยม  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
สท.เขต 2 ดิฉันนางส าฤทธิ์  ข าโยม  สมาชิกสภา เขต 2  ขอแก้ไขในหน้าท่ี 3 วรรคหนึ่ง บรรทัดท่ี 6 

จากค าว่า “เพื่อมุ่นเน้น” แก้ไขเป็น “เพื่อมุง่เน้น” ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาฯ  ขอบคุณ สท.ส าฤทธิ์  และแจ้งให้งานกิจการสภาแก้ไขรายงานด้วยครับ มีท่านใด

จะแก้ไขตรงไหนอกีหรือไม ่
  ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันอังคารท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2561  ครับ 
 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม  10  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองญัตติที่ต้องพิจารณาร่วมกัน 
ประธานสภาฯ  3.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

(วาระที่ 2  ข้ันแปรญัตติ) ขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย              
ท่ีเกี่ยวข้อง เชิญครับ 

 

นายกฤศพล  อัศวิกุล  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
ปลัดเทศบาล กระผมนายกฤศพล  อัศวิกุล  ปลัดเทศบาล  ท าหน้าท่ีเลขานุการสภา 
ท าหน้าที่เลขานุการฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลด 
รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และ
ข้อ 49 วรรคหนึ่ง 

ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายข้ึนใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือ 
เปล่ียนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินท่ีขออนมุัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึง่มีข้อผูกพันอย่างใด 
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้

(1) ดอกเบ้ียและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา

ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ 

นั้นตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พรอ้มท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ 
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนัน้อย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม   
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวน    
ค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ
ช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ช้ีแจงรายงานการแปรญัตติฯ ตามท่ีเทศบาลต าบล
หนองบัวใต้แห่งนี้ได้มอบหมายในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในคราวการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ครั้งท่ีผ่านมา 
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นายเทพ  สิงห์แก้ว  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
สท.เขต 1 กระผมนายเทพ  สิงห์แก้ว  สมาชิกสภาเขต 1  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานคณะกรรมการฯ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 15-17 สิงหาคม 2561 โดยท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบล   
หนองบัวใต้ ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ในวันท่ี 15-17 สิงหาคม 2561       
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ และคณะกรรมการ
แปรญัตติได้ก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 18 สิงหาคม 2561       
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ นั้น ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติ และมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คงร่างเดิม      
ต่อท่ีประชุมในวาระท่ี 2 ต่อไป 

 

ประธานสภาฯ   เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับ
คืนร่างเทศบัญญัติฯ คืนมาให้ท่ีประชุม โดยท่ีประชุมแปรญัตติได้ยืนร่างเดิมไว้ไม่มีการแกไ้ข 
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน แต่ประการใด เมื่อเป็นเช่นนี้ ท่ีประชุมจะอภิปรายไม่ได้ 
คงต้องพิจารณาเพียงแต่ว่าสมควรผ่านอย่างเดียวเท่านั้น 
 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2562 คงร่างเดิม จ านวน  10  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และ ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ  3.2 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
      (วาระที่ 3  ข้ันลงมติ) 

ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ ว่า สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2562 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จ านวน  10  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และ ไม่เห็นชอบ ไม่มี 

 

ประธานสภาฯ  สรุปเป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้  

    ต่อจากนี้เป็นญัตติพิจารณาการขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เชิญปลัดเทศบาล 
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นายกฤศพล  อัศวิกุล  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
ปลัดเทศบาล กระผมนายกฤศพล  อัศวิกุล  ปลัดเทศบาล  ท าหน้าท่ีเลขานุการสภา  
ท าหน้าที่เลขานุการฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจออนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ 32 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจาก     
ผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้            
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวันส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้ง     
แก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

 

ประธานสภาฯ 3.3 ญัตติพิจารณาการขอความเห็นชอบโอนลดงบประมาณจากแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน ประเภท
รายจ่ายเงินเดือนพนักงาน เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี        
และเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่พนักงานเทศบาล งบประมาณ 242,100.00 บาท  
เพื่อโอนไปเพิ่มจ านวน 5 โครงการ ดังนี้ (กองการศึกษา) 

3.3.1 แผนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน      
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กท่าเล่ งบประมาณ 70,900.00 บาท 

3.3.2 แผนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน      
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นโครงการต่อเติมหลังคาหน้าอาคารศูนย์พร้อมเทคอนกรีต         
กว้าง 5 เมตร x 12 เมตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเล่ งบประมาณ 47,900.00 บาท 

3.3.3 แผนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน      
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองบัวใต้ งบประมาณ 83,400.00 บาท 
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3.3.4 แผนการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน      
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นโครงการซ่อมแซมสถานท่ีล้างหน้าแปรงฟันเด็ก ของศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ งบประมาณ 21,000.00 บาท  

3.3.5 แผนการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน     
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันห้องรับประทานอาหาร    
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเล่ งบประมาณ 18,900.00 บาท  

ขอเชิญ ผอ.กองศึกษาฯ ช้ีแจง 
 

น.ส.อัญญรัตน์  พึ่งอินทร์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
นวก.ศึกษา ดิฉนันางสาวอัญญรัตน์  พึง่อินทร์  ต าแหน่ง นักวชิาการศึกษาช านาญการ รักษาราชการ 
รก.ผอ.กองการศึกษาฯ แทนผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี ้
  โอนลด 
  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดรายจ่าย

เงินเดือน ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน่
ประจ าปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล งบประมาณ 242,100.00 บาท  

  โอนเพิ่ม 
1. แผนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน           

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กท่าเล่ งบประมาณ 70,900.00 บาท 

2. แผนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน           
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นโครงการต่อเติมหลังคาหน้าอาคารศูนย์พร้อมเทคอนกรีต         
กว้าง 5 เมตร x 12 เมตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเล่ งบประมาณ 47,900.00 บาท 

3. แผนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน             
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองบัวใต้ งบประมาณ 83,400.00 บาท 

4. แผนการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน          
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นโครงการซ่อมแซมสถานท่ีล้างหน้าแปรงฟันเด็ก ของศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ งบประมาณ 21,000.00 บาท  
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5. แผนการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน          
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันห้องรับประทานอาหาร    
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเล่ งบประมาณ 18,900.00 บาท  

  จึงเรียนมาเพื่อให้สภาแห่งนี้ พิจารณาอนุมัติ 
 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่  เชิญครับ 
 

นายวรเชษฐ์  บัวอ่อน  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
สท.เขต 2 กระผมนายวรเชษฐ์  บัวอ่อน  สมาชิกสภา เขต 2  ขอสอบถามกองการศึกษา ในโครงการ

ซ่อมแซมสถานท่ีล้างหน้าแปรงฟันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัวใต้    
อยากทราบว่าเหตุใดจึงต้องด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เพราะดูจากแบบแปลนท่ีให้มานั้น 
จะต้องมีการรื้อถอนแล้วก่อสร้างใหม่ ก็ขอให้แจ้งเหตุผลในการด าเนินการซ่อมแซมด้วยครับ  

 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณ สท.วรเซษฐ์  เชิญ ผอ.กองการศึกษา ช้ีแจง 
 

น.ส.อัญญรัตน์  พึ่งอินทร์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
นวก.ศึกษา ดิฉันนางสาวอัญญรัตน์  พึง่อินทร์  ต าแหน่ง นักวชิาการศึกษาช านาญการ รักษาราชการ 
รก.ผอ.กองการศึกษาฯ แทนผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ขอช้ีแจงดังนี้ จ านวนอ่างล้างหน้าท่ีได้รับมาตาม

งบประมาณนั้นไม่เพียงพอ และเด็กเล็กท่ีอายุไม่ถึง 2 ขวบ ไม่สามารถเอื้อมมือไปเปิด    
ก๊อกน้ าได้ จึงจะด าเนินการรื้อถอนเอาอ่างล้างหนา้ออก แล้วติดต้ังจ านวนก๊อกน้ าเพิ่มเข้าไป 
ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณ ผอ.กองการศึกษา  เชิญ ผอ.กองช่าง ช้ีแจง 
 

นายจักรกริช  เพ็ญจันทร์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
ผอ.กองช่าง กระผมนายจักรกริช  เพ็ญจันทร์  ผู้อ านวยการกองช่าง ตามแบบมาตรฐานของอาคาร    

เด็กเล็กไม่สามารถเอื้อมเปิดก๊อกน้ าไม่ถึง เนื่องจากเคาน์เตอร์สูง และแต่ละอ่างจะห่างกัน 
ท าให้จ านวนอ่างน้อย ดังนัน้ จึงจะด าเนินการเอาอ่างล้างหน้าออกแล้วท าเป็นรางและเพิ่ม
จ านวนก๊อกน้ า ท าให้เด็กเล็กใช้ได้สะดวกขึ้น และปลอดภัยกว่าเดิม ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณ ผอ.กองช่าง มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
ญัตติท่ี 3.3 ญัตติพิจารณาการขอความเห็นชอบโอนลดงบประมาณจากแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน ประเภทรายจ่าย
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี และเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล งบประมาณ 242,100.00 บาท เพื่อโอนไปเพิ่ม จ านวน 5 
โครงการดังกล่าว 
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มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเห็นชอบให้โอนงบประมาณ ตามญัตติที่ 3.3 ญัตติพิจารณาการขอความ
เห็นชอบโอนลดงบประมาณจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล 
งบประมาณ 242,100.00 บาท เพื่อโอนไปเพิ่มจ านวน 5 โครงการ ดังนี้  

3.3.1 แผนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน      
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กท่าเล่ งบประมาณ 70,900.00 บาท 

3.3.2 แผนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน      
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นโครงการต่อเติมหลังคาหน้าอาคารศูนย์พร้อมเทคอนกรีต         
กว้าง 5 เมตร x 12 เมตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเล่ งบประมาณ 47,900.00 บาท 

3.3.3 แผนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน      
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองบัวใต้ งบประมาณ 83,400.00 บาท 

3.3.4 แผนการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน      
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นโครงการซ่อมแซมสถานท่ีล้างหน้าแปรงฟันเด็ก ของศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ งบประมาณ 21,000.00 บาท  

3.3.5 แผนการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน     
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันห้องรับประทานอาหาร    
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเล่ งบประมาณ 18,900.00 บาท  

 

เห็นชอบ   10   เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 
ประธานสภาฯ 3.4 ญัตติพิจารณาการขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณจากแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวเคหะและชุมชน งบด าเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณ 24,900.00 บาท  เพือ่ขอต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภณัฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 17,000.00 บาท และเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 7,900.00 บาท  
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(ตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (คร้ังที่ 2) เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก หน้า 14 ล าดับที่ 7, ล าดับที่ 8) โดยใช้
งบประมาณ 24,900.00 บาท  ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ช้ีแจง 

 

นายจักรกริช  เพ็ญจันทร์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
ผอ.กองช่าง กระผมนายจักรกริช  เพ็ญจันทร์  ผู้อ านวยการกองช่าง  มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
  โอนลด 
  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินการ 

หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ประจ าส านักงาน (กองช่าง) รถยนต์กระเช้าไฟฟ้าและวัสดุน้ ามัน
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ท่ีท ากิจการอันเป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาล หรือท่ีเทศบาลหนองบัวใต้ร้องขอเพื่อช่วยด าเนินการ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (จ่ายจากเงินรายได้) งบประมาณ 24,900.00 บาท 

  โอนเพิ่ม 
  1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน งบลงทุน  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 17,000.00 บาท (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) เทศบาลต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก หน้า 14 ล าดับท่ี 7)  

  2. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 7,900.00 บาท บาท (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) เทศบาลต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก หน้า 14 ล าดับท่ี 8)  

  จึงเรียนมาเพื่อให้สภาแห่งนี้ พิจารณาอนุมัติ 
 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม ญัตติท่ี 3.4 ญัตติ
พิจารณาการขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวเคหะและชุมชน งบด าเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
งบประมาณ 24,900.00 บาท  เพื่อขอต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานเคหะและชุมชน      
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน        
จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000.00 บาท และเครื่องพิมพ์ Multifunction          
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 7,900.00 บาท 
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มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเห็นชอบให้โอนงบประมาณตามญัตติที่ 3.4 ญัตติพิจารณาการขอความ
เห็นชอบโอนเงินงบประมาณจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวเคหะ
และชุมชน งบด าเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ งบประมาณ 
24,900.00 บาท  เพื่อขอต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 
งบประมาณ 17,000.00 บาท และเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 7,900.00 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ฉบับเพิ่มเติม (คร้ังที่ 2) เทศบาลต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
หน้า 14 ล าดับที่ 7, ล าดับที่ 8) โดยใช้งบประมาณ 24,900.00 บาท 

 

เห็นชอบ  10  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
                 

ประธานสภาฯ 3.5 ญัตติพิจารณาการขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 4 จุด หมู่ที่ 5    
บ้านท่าเล่  งบประมาณต้ังไว้ 488,000.00 บาท  เพื่อขอต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน         
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ าตกท่าเล่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าเล่  โดยใช้งบประมาณ 
199,000.00 บาท เชิญ ผอ.กองช่าง ช้ีแจง 

 

นายจักรกริช  เพ็ญจันทร์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
ผอ.กองช่าง กระผมนายจักรกริช  เพ็ญจันทร์  ผู้อ านวยการกองช่าง  มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
  โอนลด 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง      
ฝายน้ าล้น 4 จุด หมู่ท่ี 5 บ้านท่าเล่  งบประมาณ 199,000.00 บาท   

  โอนเพิ่ม 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง      
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ าตกท่าเล่ หมู่ท่ี 5 บ้านท่าเล่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร      
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.20 เมตร        
งบประมาณ 199,000.00 บาท  
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  เหตุผลท่ีก่อสร้างไปเพียง 100 เมตร เพราะว่าถ้าหากด าเนินการไปมากกว่านั้น     
ก็จะเข้าเขตป่าเหมือนเดิม และส าหรับส่วนท่ีเหลือ อยู่ระหว่างประสานกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ 
เพื่อท าเรื่องขออนุญาตให้ถูกต้องต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อให้สภาแห่งนี้ พิจารณาอนุมัติ 
 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม ญัตติท่ี 3.5 ญัตติ
พิจารณาการขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 4 จุด หมู่ท่ี 5 บ้านท่าเล่  งบประมาณต้ังไว้  
488,000.00 บาท  เพื่อขอต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ าตกท่าเล่ หมู่ท่ี 5    
บ้านท่าเล่  โดยใช้งบประมาณ 199,000.00 บาท 

 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเห็นชอบให้โอนงบประมาณตามญัตติที่ 3.5 ญัตติพิจารณาการขอความ
เห็นชอบโอนเงินงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 4 จุด หมู่ที่ 5 บ้านท่าเล่  งบประมาณต้ังไว้ 
488,00000 บาท  เพื่อขอต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ าตกท่าเล่   
หมู่ที่ 5 บ้านท่าเล่  โดยใช้งบประมาณ  199,000.00 บาท 

 

เห็นชอบ  10  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ 3.6 ญัตติพิจารณาการขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณจากแผนงานสาธารณสุข           
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ งบประมาณ 7,900.00 บาท  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)        
จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 7,900.00 บาท  เชิญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ช้ีแจง 

 

นายจักรกริช  เพ็ญจันทร์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
ผอ.กองช่าง กระผมนายจักรกริช  เพ็ญจันทร์  ผู้อ านวยการกองช่าง  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ

กองสาธารณสุขฯ เนื่องจากเครื่องพิมพ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน        
จึงมีความประสงค์ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
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    โอนลด 
  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวดค่า

ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณ 7,900.00 บาท   

  โอนเพิ่ม 
  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน              

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 7,900.00 บาท  

  จึงเรียนมาเพื่อให้สภาแห่งนี้ พิจารณาอนุมัติ 
 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม ญัตติท่ี 3.6 ญัตติ
พิจารณาการขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณจากแผนงานสาธารณสุขงานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
งบประมาณ 7,900.00 บาท  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
7,900.00 บาท 

 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเห็นชอบให้โอนงบประมาณตามญัตติที่ 3.6 ญัตติพิจารณาการขอความ
เห็นชอบโอนเงินงบประมาณจากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
งบประมาณ 7,900.00 บาท  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานสาธารณสุข        
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)       
จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 7,900.00 บาท   

 

เห็นชอบ  10  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
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ประธานสภาฯ 3.7 ญัตติพิจารณาการขอความเห็นชอบลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหาร       
จัดการของเสียอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดตาก          

 เชิญ ผอ.กองสาธารณสุข ช้ีแจง 
 

นายจักรกริช  เพ็ญจันทร์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
ผอ.กองช่าง กระผมนายจักรกริช  เพ็ญจันทร์  ผู้อ านวยการกองช่าง  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ

กองสาธารณสุขฯ ขอช้ีแจงดังนี้ 
  ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ท่ี ตก 51003/ว 2998  ลงวันท่ี 6 

สิงหาคม 2561 เรื่อง การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการของเสีย
อันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดตาก   

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจากจังหวัดตาก ให้เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยมีหน้าท่ี เก็บขนของเสียอันตราย
ชุมชน จากศูนย์รวมของเสียอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกอ าเภอไปก าจัด    
ในท่ีปลอดภัย และถูกหลักสุขาภิบาล และได้จัดท าบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการ     
ของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 โดยบันทึก
ข้อตกลงฉบับดังกล่าว มีก าหนดระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันลงนามบันทึกข้อตกลง และ
ปัจจุบันบันทึกข้อตกลงได้ส้ินสุดระยะเวลาการด าเนินงานเมื่อวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2561 
และตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 2 (2) เป็นภารกิจหรือโครงการท่ีเกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าท่ีองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง หรือเป็นภารกิจหรือโครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมมือกัน  เพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นในการจัดท าบันทึกข้อตกลงตาม   
วรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกันโดยจัดท าบันทึก
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และน าเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

  จึงเรียนมาเพื่อให้สภาแห่งนี้ พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าว 

 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม ญัตติท่ี 3.7 ญัตติ
พิจารณาการขอความเห็นชอบลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการ     
ของเสียอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดตาก          

 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ตามญัตติที่ 3.7 ญัตติพิจารณาการ
ขอความเห็นชอบลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการของเสียอันตราย
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่จงัหวัดตาก 

 

เห็นชอบ  10  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
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ประธานสภาฯ 3.8 ญัตติพิจารณาการขอความเห็นชอบโอนลดงบประมาณจากด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ  จ านวนเงิน 21,500.00 บาท เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณเพือ่ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
 3.8.1 ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง      
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกแบบพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 4,300.00 บาท 
 3.8.2 ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง     
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.50 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงนิ 4,000.00 บาท   
 3.8.3 ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง     
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 13,200.00 บาท   
 เชิญ ผอ.กองคลัง ช้ีแจง 

 

นางดงรัตน์  แสงโป๋  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
ผอ.กองคลัง ดิฉันนางดงรัตน์  แสงโป๋  ผู้อ านวยการกองคลัง  มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 
    โอนลด 

 ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง               
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวนเงิน 21,500.00 บาท       

เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 3 รายการ 

 โอนเพิ่ม 

    1. ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 

   พร้อมติดต้ังถังหมึกแบบพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 4,300.00  
   บาท เนื่องจากเครื่องพิมพ์เครื่องเดิมมีสภาพการใช้งานไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพ   

    2. ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า  
   ขนาดไม่น้อยกว่า 21.50 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงนิ 4,000.00 บาท  จะจัดซื้อเฉพาะ 
   จอภาพ เนื่องจากเครื่องซีพียูยังใช้งานได้ปกติ 
    3. ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง   
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
   ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 13,200.00 บาท จะจัดซื้อเฉพาะเครื่องซีพียูและ 
   อุปกรณ์อื่นๆ แต่จอภาพยังมีสภาพใช้งานได้ปกติ 
  จึงเรียนมาเพื่อให้สภาแห่งนี้ พิจารณาอนุมัติ 
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ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม ญัตติท่ี 3.8 ญัตติ
พิจารณาการขอความเห็นชอบโอนลดงบประมาณจากด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหาร  
งานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     
จ านวนเงิน 21,500.00 บาท เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 3 
รายการดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติเห็นชอบให้โอนงบประมาณตามญัตติที่ 3.8ญัตติพิจารณาการขอความ
เห็นชอบโอนลดงบประมาณจากด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป         
งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ        
จ านวนเงิน 21,500.00 บาท เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
 3.8.1 ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง      
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกแบบพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง จ านวนเงิน 
4,300.00 บาท 
 3.8.2 ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง     
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซ้ือจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.50 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง จ านวนเงิน 4,000.00 บาท   
 3.8.3 ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง     
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง จ านวนเงิน 13,200.00 บาท   
 

เห็นชอบ  10  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ 3.9 ญัตติพิจารณาการขอความเห็นชอบโอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างเหมา
บริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการใดอย่างหนึ่งฯลฯ จ านวน  
224,700.00 บาท เพื่อโอนไปเพิ่มและต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 5 รายการ ดังนี้  
 3.9.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองบัวใต้ จ านวนเงิน 181,000.00 บาท 
 3.9.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 17,000.00 บาท ใช้ในห้องข้อมูลข่าวสาร 
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 3.9.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อ เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 4,300.00 บาท ใช้ในห้องข้อมูลข่าวสาร 
 3.9.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อถังน้ าพลาสติก 2,000 ลิตร  จ านวน 1 ถัง    
จ านวนเงิน 6,400.00 บาท  
 3.9.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นลม       
จ านวน 2 เครื่อง  จ านวนเงิน 16,000.00 บาท 
 เชิญ หน.ส านักปลัด ช้ีแจง 

 

น.ส.ธารินี  สาเขตร์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
หน.สป. ดิฉันนางสาวธารินี  สาเขตร์  หัวหน้าส านักปลัด  เนื่องจากส านักปลัด ไม่ได้ต้ังงบประมาณ

ในการด าเนินการไว้ จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561          
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการ
ใดอย่างหนึ่งฯลฯ จ านวน  224,700.00  บาท   

  โอนเพิ่ม 
 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองบัวใต้ จ านวนเงิน 181,000.00 บาท เนื่องจากกล้อง CCTV ภายใน
เทศบาลต าบลหนองบัวใต้ช ารุด ประสิทธิภาพการใช้งานยังไม่ครอบคลุมพื้นท่ีภายใน
เทศบาล ซึ่งเป็นไปตามแบบประมาณการกองช่าง 
 2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 17,000.00 บาท  ใช้ในห้องข้อมูลข่าวสาร เพื่อบริการ
ประชาชน ซึ่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารจะต้ังอยู่ท่ีห้อง อปพร. ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี 2561 
 3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อ เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์   
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 4,300.00 บาท ใช้ในห้องข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 
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 4. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อถังน้ าพลาสติก 2,000 ลิตร  จ านวน 1 ถัง    
จ านวนเงิน 6,400.00 บาท  เพื่อส ารองไว้ใช้กรณีน้ าประปาภายในเทศบาลไม่ไหล ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
 5. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นลม จ านวน 2 เครื่อง  
จ านวนเงิน 16,000.00 บาท เพื่อใช้ส าหรับท าแนวกันไฟในช่วงภัยแล้ง ตามราคาท้องตลาด 

  จึงเรียนมาเพื่อให้สภาแห่งนี้ พิจารณาอนุมัติ 
 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ 
 

นายวรเชษฐ์  บัวอ่อน  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
สท.เขต 2  กระผมนายวรเชษฐ์  บัวอ่อน  สมาชิกสภา เขต 2  ขอสอบถาม ข้อ 3.9.1 อยากทราบว่า

กล้องภายในเทศบาลนั้นเสียหมดทุกตัวหรืออย่างไร เพราะดูจากตัวเงินแล้วก็ถือว่าสูงอยู่
พอสมควร แต่ก็เห็นว่าทุกญัตติท่ีเสนอเข้ามานั้นมีความจ าเป็น แต่ก็อยากให้ค านึงถึง
คุณภาพของชีวิตของประชาชนในต าบลด้วย 

  

ประธานสภาฯ  ขอบคุณ สท.วรเชษฐ์  เชิญ หัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจง 
 

น.ส.ธารินี  สาเขตร์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
หน.สป.  ดิฉันนางสาวธารินี  สาเขตร์  หัวหน้าส านักปลัด เนื่องจากเป็นนโยบายของคณะผู้บริหาร   

จึงขออนุญาตให้กองช่างได้ช้ีแจงรายละเอียด 
 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณ หัวหน้าส านักปลัด  เชิญ ผอ.กองช่าง ช้ีแจง 
 

นายจักรกริช  เพ็ญจันทร์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
ผอ.กองช่าง  กระผมนายจักรกริช  เพ็ญจันทร์  ผู้อ านวยการกองช่าง  ขอน าเรียนว่า เดิมกล้องภายใน

เทศบาลมีติดต้ังอยู่แล้ว เพียงแต่ตัวบันทึกเสีย ซึ่งเดิมมีจ านวน 8 ช่อง จึงได้ท าการขออนุมัติ
จัดซื้อใหม่ โดยมีจ านวนช่องเพิ่มข้ึนเป็น 16 ซ่อง ดังนั้นก็จะต้องจัดซื้อกล้องเพิ่มข้ึนด้วย 
ท้ังนี้เพื่อให้ครอบคลุมท้ังบริเวณเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณ ผอ.กองช่าง  เชิญ นายกเทศมนตรี ครับ 
 

นายไชยเดช  แก้วประดิษฐ เรยีนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
นายก ทต.  กระผมนายไชยเดช  แก้วประดิษฐ  นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวใต้  ขออธิบายเพิ่มเติม 

เทศบาลต าบลหนองบัวใต้ ได้น าร่องในเรื่องของการติดต้ังกล้องวงจรปิด ซึ่งก็ได้มีเหตุการณ์
ท่ีเกิดขึ้นทั้งในและนอกพื้นท่ี ซึ่งต ารวจจะมาขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อหาหลักฐาน 
และอีกท้ังก็มีของเสียหายเกิดข้ึนภายในเทศบาล ปัจจุบันกล้องเทศบาลมีจ านวน 8 ช่อง     
ซึ่งความละเอียด ความชัดเจนไม่ค่อยดีเท่าท่ีควร จึงจะขอจัดซื้อเพิ่มเป็น 16 ช่อง และราคา
ก็เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางตามระเบียบท่ีก าหนด  
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ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านนายกฯ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
ญัตติท่ี 3.9 ญัตติพิจารณาการขอความเห็นชอบโอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมา
บริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการใดอย่างหนึ่งฯลฯ จ านวน  
224,700  บาท เพื่อโอนไปเพิ่มและต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 5 รายการดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเห็นชอบให้โอนงบประมาณตามญัตติที่ 3.9ญัตติพิจารณาการขอความ
เห็นชอบโอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมา
บริการให้ผู้รับจ้างท าการใดอย่างหนึ่งฯลฯ จ านวน  224,700.00 บาท เพื่อโอนไปเพิ่ม
และต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 5 รายการ ดังนี้  
 3.9.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองบัวใต้ จ านวนเงิน 181,000.00 บาท ตามแบบประมาณกองช่าง 
 3.9.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 17,000.00 บาท ใช้ในห้องข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 
 3.9.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อ เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 4,300.00 บาท ใช้ในห้องข้อมูลข่าวสาร     
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 
 3.9.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อถังน้ าพลาสติก 2,000 ลิตร  จ านวน 1 ถัง    
จ านวนเงิน 6,400.00 บาท  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 3.9.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นลม       
จ านวน 2 เครื่อง  จ านวนเงิน 16,000.00 บาท ตามราคาท้องตลาด 
 

เห็นชอบ   10   เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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ประธานสภาฯ 3.10 ญัตติพิจารณาการขอความเห็นชอบโอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทน
สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทน ใหแ้ก่ประธานสภาเทศบาล
ฯลฯ จ านวน  96,000.00 บาท  เพื่อโอนไปเพิ่มและต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง (ห้องประชุม) พร้อมติดต้ัง จ านวนเงิน  
96,000.00  บาท  เชิญ หน.ส านักปลัด ช้ีแจง 

น.ส.ธารินี  สาเขตร์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
หน.สป. ดิฉันนางสาวธารินี  สาเขตร์  หัวหน้าส านักปลัด  เนื่องจากส านักปลัด ไม่ได้ต้ังงบประมาณ

ในการด าเนินการไว้และเป็นนโยบายของผู้บริหาร จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

    โอนลด 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป หมวดรายจ่ายเงินเดือน  
   (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็น 
   ค่าตอบแทน ให้แก่ประธานสภาเทศบาลฯลฯ จ านวน  96,000.00 บาท   
    โอนเพิ่ม 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์   
   ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องขยายเสียง (ห้องประชุม) พร้อมติดต้ัง   
   จ านวนเงิน  96,000.00  บาท ตามแบบประมาณกองช่าง 
  จึงเรียนมาเพื่อให้สภาแห่งนี้ พิจารณาอนุมัติ 
 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม ญัตติท่ี 3.10 ญัตติ
พิจารณาการขอความเห็นชอบโอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป      
หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาลฯลฯ จ านวน 96,000.00 
บาท  เพื่อโอนไปเพิ่มและต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
ท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียง (ห้องประชุม) พร้อมติดต้ัง จ านวนเงิน  96,000.00  บาท 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเห็นชอบให้โอนงบประมาณตามญัตติที่ 3.10 ญัตติพิจารณาการขอความ
เห็นชอบโอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดรายจ่าย
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ประธานสภาเทศบาลฯลฯ จ านวน  96,000.00 บาท    
เพื่อโอนไปเพิ่มและต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่จัดซ้ือเคร่ือง
ขยายเสียง (ห้องประชุม) พร้อมติดต้ัง จ านวนเงิน  96,000.00 บาท 
เห็นชอบ   10   เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ  มีท่านจะเสนอเรื่องเพื่อทราบหรือไม่ เชิญครับ 
 

นายวรเชษฐ์  บัวอ่อน  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
สท.เขต 2 กระผมนายวรเชษฐ์  บัวอ่อน  สมาชิกสภา เขต 2  ถือได้ว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก็ผ่านสภาเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนี้ก็ขอฝาก    
ในเรื่องของการท างานอยู่ 2 เรื่อง ดังนี ้

  เรื่องแรก ขอฝากในส่วนของงานสาธารณสุข ในเรื่องของวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า     
ซึ่งจากปีทีผ่านมาอาจจะมีความขัดข้องในเรื่องของการจัดซื้อวัคซีน และในปีงบประมาณ 62 
นี้  ขอฝากให้ส่วนท่ีเกี่ยวข้องช่วยเตรียมการด าเนินการไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้ด าเนินการฉีด
วัคซีนให้กับสุนัข แมวในต าบลได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง ซึ่งกระผมได้สอบถามสัตวแพทย์
แล้วว่า ในการฉีดวัคซีนสามารถท าการฉีดได้ต้ังแต่ต้นฤดูหนาว ไม่ต้องรอช่วงฤดูร้อนแล้ว
ค่อยฉีดก็ได้ 

  เรื่องท่ีสอง  เรื่องการคัดแยกขยะ ซึ่งกระผมก็ได้รบัหนังสือจากเจ้าหน้าท่ีในการมา
อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ซึ่งก็ถือเป็นส่ิงท่ีดี แต่ขอน าเรียนว่าในพื้นท่ีเขต 2         
ยังไม่ได้มีการด าเนินการคัดแยก การจัดเก็บขยะเลย ยกตัวอย่าง หมู่ท่ี 4 ในภาคธุรกิจ    
ปั้มน้ ามัน ได้มีการน าขยะมาท้ิงท่ีจุดท้ิงขยะของต าบลหนองบัวใต้ ซึ่งได้แจ้งว่าได้ท าการ       
ขออนุญาตกับทางเทศบาลต าบลหนองบัวใต้เรียบร้อยแล้ว และแต่ละครั้งท่ีน าขยะไปท้ิง     
มีปริมาณขยะมากกว่าขยะท้ังหมู่บ้าน แต่ว่าหมู่บ้านไม่มีการด าเนินการคัดแยก การจัดเก็บ
ขยะแต่อย่างใด 

  จึงขอฝากท่านผู้บริหารพิจารณาไว้ด้วยครับ   
  

นายไชยเดช  แก้วประดิษฐ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
นายก ทต. กระผมนายไชยเดช  แก้วประดิษฐ  นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวใต้  ขอตอบข้อซักถาม

ของท่านสมาชิก เรื่องแรก ในเรื่องของวัคซีน ก็เป็นปัญหามานานพอสมควร เนื่องทาง สตง.
ก็แจ้งมาว่าท้องถิ่นไม่ได้สามารถท่ีจะจัดซื้อวัคซีนได้ บริษัทท่ีผลิตวัคซีนก็อาจจะลดหรือ   
เลิกผลิต แต่มาช่วงหลังก็ให้ท้องถิ่นสามารถด าเนินการจัดซื้อวัคซีนได้เอง แต่พอด าเนินการ
จัดซื้อวัคซีน ก็ขาดตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการอีก ส่วนในเรื่องของการคัดแยกขยะ 
กระผมขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอบรมรับฟังในการจัดการคัดแยกขยะในวันท่ี 3 
กันยายน 2561 จะได้เข้าใจรายละเอียดมากขึ้น 

 

นางประทวน  ทองขาว  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
สท.เขต 2  ดิฉันนางประทวน  ทองขาว  สมาชิกสภา เขต 2  จากการที่ได้เข้าร่วมประชุม อสม.  

ท่ี รพ.สต.บ้านหนองปรือ ซึ่งพอพูดถึงเรื่องขยะ อสม.ม.3 ถามว่าได้คิดแต่จะคัดแยกขยะ 
แล้วคิดจะมาเก็บขยะในหมู่บ้านบางหรือไม่ ดิฉันในนามตัวแทน อสม.ม.3 ก็ฝากทางฝ่าย
บริหาร ในวันท่ีอบรมในวันท่ี 3 กันยายน  ช่วยเน้นย้ าให้กับ อสม. เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดการขยะให้มากยิ่งขึ้น 
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นายกฤศพล  อัศวิกุล  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
ปลัดเทศบาล กระผมนายกฤศพล  อัศวิกุล  ปลัดเทศบาล  ท าหน้าท่ีเลขานุการสภา  จากการที่ได้ร่วม 
ท าหน้าที่เลขานุการฯ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 เรื่องการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมติ         

ท่ีประชุมแจ้งว่า จะให้เด็กท้ัง 14 คน เรียนท่ีศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 6 ไปจนกว่า        
การก่อสร้างอาคารจะด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองญัตติอื่นๆ ตามแต่ที่ประชุมเสนอ 
ประธานสภาฯ  มีท่านจะเสนอเรื่องเพื่อทราบหรือไม่ เชิญครับ 
 

นายไชยเดช  แก้วประดิษฐ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
นายก ทต. กระผมนายไชยเดช  แก้วประดิษฐ  นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวใต้  ขอขอบคุณท่าน

สมาชิกสภาทุกท่าน ท่ีได้ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งในการท างานของเทศบาล      
ก็ท าด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมกับทุกเรื่องทุกฝ่าย และขอฝากเรื่องการสมัครเป็น
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หรือ อถล. อยากจะขอฝากให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์และ
อธิบายเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก อถล. ให้กับชาวบ้านได้เข้าใจว่า ซึ่งการสมัครมาเป็น อถล.     
ในส่วนตรงนี้เป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้มีนโยบายส่ังการมาให้
ท้องถิ่นด าเนินการ ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับเรื่องขยะของผาแดง ขอบคุณครับ 

 

นายเสนาะ  สืบวงษ์ดิษฐ์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
สท.เขต 2  กระผมนายเสนาะ  สืบวงษ์ดิษฐ์  สมาชิกสภา เขต 2  ขอฝากไว้สองเรื่องดังนี ้

 เรื่องแรก  การคัดแยกขยะ ซึ่งได้มีชาวบ้านได้สอบถามมาว่าเป็นขยะอะไร    
เพราะเกรงว่าจะเป็นขยะของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งกระผมก็ได้ช้ีแจงให้ไปว่าท่ีเทศบาล    
จะมีการอบรมคัดแยกขยะนั้น จะเป็นการคัดแยกขยะท่ีมีอยู่ตามครัวเรือนของเราเอง ไม่ใช่
ขยะโรงงานอุตสาหกรรมแต่อย่างใด 
 เรื่องท่ีสอง  การรื้อถอนอาคารของผาแดงบางส่วน ทางเทศบาลก็อยากให้ท าการ
ประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อช้ีแจงให้กับชาวบ้านได้เข้าใจว่าในการรื้อถอนอาคารนั้น อาจจะท า
ให้เกิดเสียงดัง มีฝุ่น ควัน เกิดขึ้น ซึ่งชาวบ้านจะได้เข้าใจและจะได้ไม่มีปัญหาขัดแย้งใดๆ 
ตามมา ขอบคุณครับ 

 

นายเทพ  สิงห์แก้ว  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
สท.เขต 1  กระผมนายเทพ  สิงห์แก้ว  สมาชิกสภา เขต 1  ในเรื่องของท่ีดินริมน้ าปิง ตามท่ีกระผม 
   ได้ติดตามเรื่องมานั้น ท่ีดินได้แจ้งมาว่าให้ท่านนายกติดต่อกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  

ได้เลย และถ้าได้เอกสิทธิ์ท่ีดินมาแล้วนั้น ก็ต้องมีการด าเนินการในจัดการจัดเก็บ
ค่าตอบแทน ตามมาตรา 9 จึงขอฝากเทศบาลช่วยดูรายละเอียดในส่วนตรงนี้ด้วย และ
ส าหรับในกรณีเป็นช่ือของผู้เสียชีวิต ก็ให้ทายาทแจ้งเรื่องเข้าไปถือสิทธิ์ครอบครองแทนและ
จะได้เข้าสู่คณะกรรมการและคณะกรรมการจะต้องลงมาดูพื้นท่ีจริงเพื่อน าเสนอผู้ว่าราชการ
อีกรอบ ซึ่งอาจจะท าให้ได้เอกสารสิทธิ์ช้ากว่าเดิม 
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  และอีกเรื่องท่ีขอฝากไว้ ในการประชุมสภา ก็ขอให้ใช้ค าพูดท่ีไม่รุนแรงและไม่ควร
กล่าวอ้างอิงช่ือบุคคลอื่น ซึ่งอาจจะท าให้เกิดเสียหายหรือความเข้าใจผิดกันได้ ขอบคุณครับ   

 

นายสุรินทร์  สินสอน  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
สท.เขต 2  กระผมนายสุรินทร์  สินสอน  สมาชิกสภา เขต 2  ขอฝากเรื่องดังนี้ 

 เรื่องแรก  ช่วงบริเวณแม่น้ าปิงก าลังจะท าการก่อสร้างแนวน้ าเซาะ ซึ่งในอนาคต
อาจจะเป็นสถานท่ีพักผ่อน ซึ่งกระผมมาดูทางด้านฝ่ังตะวันตก มีหญ้าขึ้นมาปกคลุมขึ้นเยอะ 
ซึ่งมองดูแล้วไม่สวยงาม และฝ่ังนั้นจะเป็นเนื้อที่ของผาแดง ก็ขอฝากเทศบาลช่วยประสาน
กับผาแดง ในการปรับเกล่ียพื้นท่ีตรงส่วนนั้นให้ดูดีขึ้น 
 เรื่องท่ีสอง  ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร ท่ีเห็นความส าคัญในเรื่องของไฟฟ้า      
แสงสว่าง ซึ่งก็ได้รับการตอบรับท่ีดีจากชาวบ้าน ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณทุกท่านครับ มีท่านใดจะเสนอญัตติอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ
ญัตติอื่นๆ ผมขอปิดประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา 12.15 น. 
 
 
    ลงช่ือ...................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นายกฤศพล   อัศวิกุล) 
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ 
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เสนอคณะกรรมการการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ 
ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561  เม่ือวันจันทรท่ี์ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 
 
 

    ลงช่ือ................................................... 
             (นายเลิศศักดิ์   เกตุทิม) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง 
เม่ือวันจันทรท่ี์ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 
    ลงช่ือ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายเทพ   สิงห์แก้ว) 
           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ 
 
    ลงช่ือ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายเนตร์   เสนทา) 
           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ 
 
    ลงช่ือ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสุรินทร์   สินสอน) 
           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ 
 

สภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ได้รับรองรายงานการประชุมคร้ังนี้แล้ว 
เม่ือวันจันทรท่ี์ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 
 

    ลงช่ือ...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายเลิศศักดิ์   เกตุทิม) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ 

 


